





กรุงเทพ	โรงพยาบาลพระราม 2	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (กรุงธน2)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	เซ็นทรัลเมดิค คลินิกเวชกรรม สาขาเกษตร	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	เซ็นทรัลเมดิค คลินิกเวชกรรม สาขาเซนต์หลุยส์	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	เซ็นทรัลเมดิค คลินิกเวชกรรม สาขาตินแดง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	เซ็นทรัลเมดิค คลินิกเวชกรรม สาขาปากเกร็ด	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	เซ็นทรัลเมดิค คลินิกเวชกรรม สาขาพระโขนง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	เซ็นทรัลเมดิค คลินิกเวชกรรม สาขารัชดา	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	โรงพยาบาลสิรินาถ บีงค่อม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กรุงเทพ	โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กาญจนบุรี	โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กาญจนบุรี	โรงพยาบาลท่าเรือ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กาญจนบุรี	โรงพยาบาลธนกาญจน์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กาฬสินธุ์	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กาฬสินธุ์	โรงพยาบาลธีรวัฒน์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
กำแพงเพชร	โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ขอนแก่น	โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ขอนแก่น	โรงพยาบาลขอนแก่น ราม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ขอนแก่น	โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
จันทบุรี	โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
จันทบุรี	โรงพยาบาลพระปกเกล้า	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
จันทบุรี	โรงพยาบาลสิริเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ฉะเชิงเทรา	โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ฉะเชิงเทรา	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพัฒน์	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บ้านบึง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลปิยะเวทซ์ ป่อวิน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลพญาเมโม่เรียม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาล'สมิติเวชศรีราชา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	สหคลินิกสมิติเวชเจฟาร์ค	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ชลบุรี	โรงพยาบาลเอกชล 2	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย



เชียงใหม่	โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
เชียงใหม่	โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล (สยามราษฎร์ เชียงใหม่)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตรัง	โรงพยาบาลตรัง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	<b>ต้องสำรองจ่าย</b>
ตรัง	โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตรัง	โรงพยาบาลวิวัฒนแพทย์ตรัง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตราด	โรงพยาบาลกรุงเทพตราด	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตราด	โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตราด	คลินิกเวชกรรมเกาะหมากอินเตอร์เนชั่นแนล	<b>สำรองจ่าย</b>	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตราด	โรงพยาบาลตราด	ไม่ต้องสำรองจ่าย	<b>ต้องสำรองจ่าย</b>
ตราด	โรงพยาบาลแหลมงอบ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตาก	โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ตาก	โรงพยาบาลแม่สอดราม (พะวอ)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครปฐม	โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครปฐม	โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครปฐม	คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ	<b>สำรองจ่าย</b>	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครปฐม	โรงพยาบาลเทพากร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครปฐม	โรงพยาบาลศาลายา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นเกต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลป.แพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลราชสีมา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลริม-ลิพวิ้ง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	โรงพยาบาลเทคโนโลยีสุนารี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	<b>ต้องสำรองจ่าย</b>
นครราชสีมา	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพสูงเนิน	<b>สำรองจ่าย</b>	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพโชคชัย	<b>สำรองจ่าย</b>	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครราชสีมา	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเขาใหญ่	<b>สำรองจ่าย</b>	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลนครคริสเตียน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลนครินทร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลนครพัฒน์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครศรีธรรมราช	ลิซล (แสดงบัตรPA Medical Cardคู่กับบัตรประชาชน)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	<b>ต้องสำรองจ่าย</b>
นครสวรรค์	พรีนซ์ ปากน้ำโพ 1	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครสวรรค์	พรีนซ์ ปากน้ำโพ 2	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครสวรรค์	ร่มฉัตร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครสวรรค์	รวมแพทย์นครสวรรค์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นครสวรรค์	ศรีสวรรค์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
นนทบุรี	กรุงไทย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย



ปทุมธานี	ปทุมเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	เปาโลเมโมเรียล รังสิต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	แพทย์รังสิต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	ภัทร-ธนบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	สินแพทย์ ลำลูกกา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง 6	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง 8	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลอง 3	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมคลองหนึ่ง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมชอยคุณพระ	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเทพกัญชร	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไทยสมบูรณ์	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมนวนคร	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบึงคำพร้อย	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมลาดสวาย	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสามโคก	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเสมาฟ้าคราม	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมอุ้มทอง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมไอยรา	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	กรุงไทย ปทุม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปทุมธานี	เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ประจวบคีรีขันธ์	กรุงเทพหัวหิน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ประจวบคีรีขันธ์	ซานเปาโล หัวหิน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปราจีนบุรี	จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ปัตตานี	ลิโรรส ปัตตานี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พะเยา	พะเยา ราม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พะเยา	พะเยา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พังงา	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาเขาหลัก	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พังงา	ตะกั่วป่า	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
พังงา	พังงา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
พัทลุง	พัทลุง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พัทลุง	ปิยะรักษ์ พัทลุง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พิจิตร	พิษณุเวชพิจิตร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พิจิตร	ชัยอรุณเวชการ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พิษณุโลก	กรุงเทพพิษณุโลก	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พิษณุโลก	พิษณุโลกฮอสพิทอล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พิษณุโลก	พิษณุเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
พิษณุโลก	รวมแพทย์พิษณุโลก	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
เพชรบุรี	กรุงเทพเพชรบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
เพชรบุรี	มหาวิทยาลัยเพชรรัชต์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพชรบูรณ์	เพชรรัตน์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
เพชรบูรณ์	นครหล่ม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
แพร่	แพร่คริสเตียน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
แพร่	แพร่ราม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	กรุงเทพภูเก็ต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	กรุงเทพสิริโรจน์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	คลินิกเวชกรรม สยามอินเตอร์เนชั่นแนล	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาไม้ขาว	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	ดีบุก	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	มิชชั่น ภูเก็ต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	วชิระภูเก็ต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	ป่าตอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ภูเก็ต	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
มหาสารคาม	มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
มุกดาหาร	มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ยโสธร	นายแพทย์หาญ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ยโสธร	รวมแพทย์ยโสธร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ยะลา	ลิโรรสยะลา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ร้อยเอ็ด	กรุงเทพจุรีเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ดธนบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระนอง	คลินิกเวชกรรมระนองอินเตอร์เนชั่นแนล	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระนอง	อันดามัน-ระนอง การแพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระนอง	ระนอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	กรุงเทพระยอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิก.พ.สมิติเวช ศรีราชา สาขาอิสเทิร์นซีบอร์ด	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	จุฬารัตน์ ระยอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	มงกุฎระยอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	ศรีระยอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมมาบตาพุด	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดโชคหิน	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสะพานสี่	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกรวมแพทย์นิคม	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	ปิยะเวชช์ ระยอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	เมืองแกลงคลินิก	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมตลาดสตาร์	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมพัฒนา	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านเพ	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย



ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาป้อม ปตท. มาบข่า	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาแหลมแม่พิมพ์	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยอง	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาสะพานสี่ ปลวกแดง ระยอง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราชบุรี	กรุงเทพเมืองราช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราชบุรี	ชานคามิลโล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราชบุรี	มหาชัยพร้อมแพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลพบุรี	เบญจรมย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลพบุรี	เมืองนารายณ์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลำปาง	เขलगค์นคร-ราม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลำปาง	สถานพยาบาลแวนแซนด์เวิร์ด	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลำพูน	หริภุญชัย เมโมเรียล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลำพูน	ลำพูน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ลำพูน	ศิริเวชลำพูน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
เลย	เมืองเลย ราม	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
ศรีสะเกษ	ประชารักษ์เวชการ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สกลนคร	รักษ์สกล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สกลนคร	สกลนคร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
สกลนคร	วานรนิวาส	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สงขลา	กรุงเทพหาดใหญ่	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สงขลา	ราษฎร์ยินดี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สงขลา	ศิครินทร์ หาดใหญ่	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สงขลา	หาดใหญ่	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
สตูล	สตูล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	คลินิกเวชกรรม สมิตีเวช สุวรรณภูมิ	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	เซ็นทรัล ปาร์ค	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	เดอะซีพลัส	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	บางนา 2	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	บางปะกอก 3	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	บางปะกอกสมุทรปราการ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	เปาโล พระประแดง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	เปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	พรินซ์ ฮอสพิทอล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปู้เจ้าฯ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย

สมุทรปราการ	เมืองสมุทรแพรเทศาคลินิกเวชกรรม	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	รวมชัยประชารักษ์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	ร้ทรินทร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	วิภาราม-ชัยปรการ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู (เครือเมืองสมุทรปากน้ำ)	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	สำรอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	สินแพทย์เทพารักษ์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมตลาดไทยประกัน	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางป่อ	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางปู	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมบางพลี	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมแพรเทศา	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดด่านสำรอง	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรปราการ	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมสุขสวัสดิ์	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสงคราม	มหาชัยแม่กลอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	มหาชัย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	มหาชัย 2	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	มหาชัย 3	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	เอกชัย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	วิภารามสมุทรสาคร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมโพธิ์แจ้	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมวัดพันท้าย	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สมุทรสาคร	มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเศรษฐกิจ 1	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สระแก้ว	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
สระแก้ว	รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สระบุรี	เกษมราษฎร์ สระบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สระบุรี	ปภาเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สระบุรี	คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมหกเหล็ก	สำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สิงห์บุรี	สิงห์บุรีเวชชการ (หมอประเจ็ด)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุโขทัย	พัฒนเวชสุโขทัย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุโขทัย	รวมแพทย์สุโขทัย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุพรรณบุรี	ธนบุรี-อุทอง	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุพรรณบุรี	พรชัย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุพรรณบุรี	วิภาวดี-ปิยราษฎร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุพรรณบุรี	ศุภมิตร สุพรรณบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	กรุงเทพสมุย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	ทักษิณ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย

สุราษฎร์ธานี	ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	เฟิร์สเวสต์เทอร์น	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	ศรีวิชัย (ภาคใต้)	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	สถานพยาบาลเวียงเว	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	พะงันอินเตอร์เนชั่นแนล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	กรุงเทพสุราษฎร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	บ้านดอนอินเตอร์ เกาะสมุย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุราษฎร์ธานี	เกาะสมุย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
สุรินทร์	สุรินทร์รวมแพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
สุรินทร์	รวมแพทย์หมอนันต์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
หนองคาย	รวมแพทย์หนองคาย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
หนองคาย	หนองคาย	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
หนองคาย	หนองคาย-วัฒนา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
หนองบัวลำภู	วิระพลการแพทย์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อยุธยา	การุญเวช อยุธยา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อยุธยา	พีรเวช	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อยุธยา	ราชธานี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อยุธยา	ราชธานี โรจนะ	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อยุธยา	ศุภมิตรเสนา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อ่างทอง	อ่างทองเวชชการ 2	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดรธานี	กรุงเทพอุดร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดรธานี	นอร์ท อีสเทอร์น-วัฒนา	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดรธานี	เอกอุดร	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดรดิคัล	พิษณุเวชอุดรดิคัล	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุทัยธานี	ทัพทัน	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ต้องสำรองจ่าย
อุบลราชธานี	ราชเวชอุบลราชธานี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุบลราชธานี	สรรพสิทธิประสงค์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุบลราชธานี	สรรพสิทธิอินเตอร์	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุบลราชธานี	อุบลรักษ์ ธนบุรี	ไม่ต้องสำรองจ่าย	ไม่ต้องสำรองจ่าย